

รพ.ภูมิพลผู้ป่วยล้น 3 พันราย/วัน ดึง 27 คลินิกชุมชนเครือข่ายช่วย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการลดความแออัด และคลินิกชุมชนอบอุ่นของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ว่า ขณะนี้ สปสช.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาโรงพยาบาล “บริการประทับใจ ไร้ความแออัด พัฒนาเครือข่าย” เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ใช้งบประมาณ สปสช.จากงบฯ ลงทุนเพื่อพัฒนาบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วงเงิน 150 ล้านบาท นำร่อง 13 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง ดังนี้ รพ.วชิระปราการ รพ.นพรัตน์ราชธานี รพ.ราชวิถี รพ.รามาริบัติ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ศิริราช

“โรงพยาบาลภูมิพลฯได้ดำเนินการลดความแออัดด้วยการเปิดรับคลินิก เพื่อให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาลซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งแพทย์ พยาบาลและประชาชน ภาระงานไม่หนัก

โรคเบื้องต้นทั่วไป คลินิกมีศักยภาพรักษาพยาบาลได้ ส่วนโรคที่รุนแรงจะส่งต่อให้โรงพยาบาลภูมิพลฯดูแล ประชาชนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น นับเป็นตัวอย่างการลดความแออัดในขนาดใหญ่ต่อไป” นพ.สงวนกล่าว

ด้าน พล.อ.ต.ศรีชัย ชัยพฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลฯ กล่าวว่า โรงพยาบาลภูมิพลฯก่อนข้างมีปัญหาเรื่องจำนวนผู้ป่วยนอกที่แออัดกว่า 3,000 คนต่อวัน ขณะเดียวกันยังเป็นหน่วยรับส่งต่อแก่ผู้มีสิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอีก 190,000 ราย ส่งผลให้การบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลแออัดมากการบริการมีปัญหา ทางโรงพยาบาลภูมิพลฯจึงมีแนวทางที่ต้องการลดความแออัดลง เนื่องจากผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์จำนวนมากและผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลขนาดใหญ่ นั้นมีอาการเล็กน้อยเช่น เป็นไข้หวัดหรือผู้ป่วยที่พันวิฤตแล้ว แต่ต้องการได้รับการติดตามรักษาอย่างต่อเนื่องจากแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลฯเป็นตัวอย่างแห่งหนึ่งที่ตั้งคลินิกที่มีคุณภาพให้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล และ

เปลี่ยนบทบาทของโรงพยาบาลเป็นหน่วยบริการรับ-ส่งต่อแทน

“คลินิกที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้องเตรียมการพัฒนาคลินิกให้มีศักยภาพเพียงพอ ทั้งการบริการ การส่งต่อ การใช้จ่าย การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ การเยี่ยมบ้าน การทำงานกับชุมชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในด้านคุณภาพ มาตรฐาน และความสะอาดในการให้บริการ โรงพยาบาลมีเครือข่ายที่เป็นคลินิกชุมชนอบอุ่น 27 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 แห่ง” พล.อ.ต.ศรีชัยกล่าว